

Số: 20/KH- CĐCS

Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Căn cứ Kế hoạch số 04-/KH- CĐVC ngày 12/02/2017 của Công đoàn Viên chức Bến Tre về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban hành công đoàn cơ sở cơ quan tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Quán triệt Nghị quyết nghiêm túc trong cán bộ, công chức, viên chức, và đoàn viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao nhận thức về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Công đoàn cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thống nhất cao trong thực hiện Nghị quyết, thực hiện sự đoàn kết, gương mẫu; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của Tổng Liên đoàn; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó; trong thực hiện Nghị quyết, cần đưa ra các giải pháp, tạo động lực cho CBCCVC, đoàn viên Công đoàn phát huy vai trò trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết: Công đoàn cơ sở phối hợp với các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tổ chức cho CBCCVC, đoàn viên Công đoàn học tập quán triệt Nghị quyết do các cấp ủy Đảng triển khai, và viết bảng đăng ký thực hiện.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết:

2.1. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết:

Thực hiện nghiêm túc, có tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực để quán triệt đến cán bộ Công đoàn về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

2.2. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết:

Thực hiện gắn với kiểm điểm hàng năm. Chủ tịch Công đoàn và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật gương mẫu, tự giác kiểm điểm đề cấp dưới học tập và làm theo. Nội dung kiểm điểm phải tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp ủy cùng cấp và Công đoàn cấp trên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của tổ chức Công đoàn và từng thành viên Ban chấp hành Công đoàn. Đồng thời coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, tự khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng CBCCVV, đoàn viên Công đoàn để có đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp đề ra chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học; khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của đoàn viên; Đẩy mạnh thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội (số 217-QĐ/TW), Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (số 218-QĐ/TW) của Bộ Chính trị khóa XI

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban chấp hành xây dựng kế hoạch thực hiện, các tổ công đoàn triển khai đến đoàn viên thực hiện để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. **Đối với cán bộ Công đoàn, đoàn viên không phải là đảng viên, nếu chưa đăng ký với Chi bộ sinh hoạt Đảng thì đăng ký thực hiện các nội dung nói trên với chủ tịch công đoàn cơ quan (mẫu đăng ký được đăng tải trên trang website: congdoan.bentre.gov.vn thư mục “CĐCS cơ quan”, bản đăng ký nộp cho đ/c Xàng UV BCH tổng hợp chậm nhất đến ngày 14/4/2017).**

Nơi nhận:

- CĐVC tỉnh;
- Chi bộ cơ quan;
- Thủ trưởng cơ quan;
- BCH CĐCS;
- Các tổ công đoàn;
- Lưu CĐCS. (photo 13b)



Huỳnh Văn Tấn